

Số: **420**/BC-ĐHHHVN

Hải Phòng, ngày **31** tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác Phòng, chống tội phạm quý I năm 2021

Kính gửi: Thanh tra Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện Công văn số 2320/BGTVT-TTr ngày 23/3/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021;

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm quý I năm 2021 như sau:

I. Kết quả phòng, chống tội phạm Quý I năm 2021

1. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, tổ chức bộ máy, viên chức, người lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng, môi trường, cơ sở vật chất

Trong quý I năm 2021, Nhà trường đã triển khai tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức trong Trường: Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, viên chức; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Trên cơ sở các văn bản pháp luật, Nhà trường ban hành kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020 báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo đúng thời gian quy định. Các tài sản có giá trị nguyên giá từ 500 triệu đồng/ đơn vị tài sản đều được nhà trường thực hiện đăng ký tài sản nhà nước và thường xuyên cập nhật theo quy định của Bộ Tài chính tại địa chỉ website <http://dkts.mof.gov.vn/>;

Đối với các tài sản khác, nhà trường thực hiện việc quản lý và theo dõi thông qua tài khoản của nhà trường đăng ký tại địa chỉ <http://qltsnn.mof.gov.vn/>; nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản công.



Nhà trường đang xây dựng, sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trường, tiến hành rà soát các hạng mục sửa chữa, cải tạo, mua sắm sử dụng vốn NSNN năm 2021 để phê duyệt chi tiết dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật và tiến hành quy trình đấu thầu triển khai các gói thầu.

2. Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Trong Quý I năm 2021, Nhà trường thực hiện xét tuyển đầu vào đối với hệ đào tạo văn bằng 2 cho 122 hồ sơ, xác minh văn bằng cho 58 hồ sơ thuộc Trung tâm Ngoại ngữ Hàng hải quản lý. Phát hiện 0 (không) văn bằng giả mạo. Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục đại học nước ngoài cấp, Nhà trường yêu cầu nộp hồ sơ kèm theo bản sao văn bản xác nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục & Đào tạo. Phòng Đào tạo thực hiện kiểm tra đối chiếu với bản gốc văn bản xác nhận văn bằng.

Phòng chức năng của nhà trường đã trả lời 36 công văn yêu cầu xác minh về văn bằng và có 51 trường hợp qua hệ thống Zalo, Email. Trả lời xác minh cho 259 văn bằng, trong đó, 257 văn bằng trùng khớp với số liệu lưu trong sổ gốc, có 02 văn bằng không có trong dữ liệu lưu tại sổ gốc (do Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Bắc Giang xác minh).

Phòng Đào tạo nhà trường đã thực hiện xác minh và hậu kiểm đảm bảo chính xác 100% đối với 485 chứng chỉ ngoại ngữ, 873 chứng chỉ tin học của sinh viên để công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học. Trong Quý I năm 2021 không có trường hợp sinh viên nào sử dụng chứng chỉ giả.

Quý I năm 2021 Phòng Khoa học Công nghệ nhà trường đã kiểm tra và loại 02 bài báo không đạt tỷ lệ tương đồng nhằm nâng cao liêm chính học thuật và ngăn chặn vi phạm quyền tác giả.

3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị

Thực hiện tốt công tác trực chỉ huy, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong Khu nội trú. Công tác an ninh trật tự, an ninh chính trị hoàn toàn được bảo đảm. Kỷ cương sinh hoạt học tập của sinh viên Khu nội trú được giữ vững, góp phần cho sự bình yên của người ở trong Khu nội trú. Không xảy ra mất an toàn về tài sản, cơ sở vật chất trên phạm vi toàn Trường.

Tăng cường và duy trì mối liên kết Trường - Phường Công an sở tại và các phòng chức năng công an thành phố. Làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm trong Trường.

Phân công cán bộ trực 24/24h, tăng cường giám sát chỉ đạo trong từng ca trực, toàn bộ các khu nhà và các tầng đều được trang bị camera giám sát để kịp thời phát hiện các nguy cơ gây mất an ninh, trật tự để xử lý kịp thời.

Thiết lập mạng lưới sinh viên tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, thành lập đường dây nóng, thông báo phản ánh kịp thời những thông tin cần thiết để sớm nắm bắt tình hình về tôn giáo, tín ngưỡng và các khả năng bất thường khác trong hoạt động của sinh viên trong Khu nội trú.

II. Nhận xét chung

1. Ưu điểm

Công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 đã được tập thể Cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn Trường hưởng ứng, tích cực tham gia, cùng sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường. Công tác phòng, chống tội phạm đã làm chuyển biến hơn nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

2. Hạn chế

Tình hình dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội tại địa phương đã ảnh hưởng tới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Việc theo dõi, thống kê vi phạm pháp luật gặp khó khăn, hạn chế.

III. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch công tác Phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, khắc phục sơ hở, thiếu sót nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ phận chức năng và viên chức, người lao động trong Nhà trường về công tác phòng, chống tội phạm.

Tăng cường và duy trì mối liên kết giữa nhà trường với chính quyền địa phương và cơ quan công an phường, thành phố. Đảm bảo, hiệu quả công tác an ninh, trật tự và phòng ngừa tội phạm trong nhà trường.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm quý I năm 2021, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTVĐU, HĐT, BGH;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường;
- Lưu: VT, TTr&ĐBCL.



PGS.TS. Phạm Xuân Dương